



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนพงษ์ภิญโญ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

โรงเรียนพณิชยวิทยุ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประเด็นความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ขั้นตอนการดำเนินการตาม มาตรการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง	ความก้าวหน้า/ผลการด เนินการ
<p>๑.บุคลากรใช้ตำแหน่ง หน้าที่ในการทุจริต เพื่อ ผลประโยชน์ส่วนตน และ/ หรือ บุคคล อื่นปลอม แปลงเอกสาร ฯลฯ</p> <p>๒.การเบิกค่าพาหนะ/ ค่าใช้จ่าย ในการ เดินทาง ไปราชการ ค่าอาหารของ โครงการผลประโยชน์ทับ ซ้อน จากการจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>๑.ส่งเสริมความรู้ความ เข้าใจเรื่อง การ ป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต ภายใน หน่วยงาน</p> <p>๒.ส่งเสริมความรู้ความ เข้าใจในการใช้จ่าย งบประมาณและการจัดซื้อ จัดจ้าง</p>	<p>1. กำหนดแนวทางปฏิบัติ มาตรการและ ควบคุม เกี่ยวกับการสอบสวน รองรับ การดำเนินงาน</p> <p>2. มีระบบการรายงานผล การดำเนินงาน ให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ</p> <p>3. สร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการ ป้องกันการ ทุจริตให้กับบุคลากรใน หน่วยงาน</p>	<p>1.จัดทำแนวทาง/คู่มือการ เบิกจ่ายเงินที่ใช้ ในราชการ และให้ผู้บังคับบัญชา ควบคุม กำกับดูแลและ ติดตามการดำเนินงานของ เจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ</p> <p>2.มีการจัดทำคำสั่ง มอบหมายเจ้าหน้าที่ และ ความรับผิดชอบให้ชัดเจน</p> <p>๓.มอบหมายให้ทุกกลุ่ม งานจัดทำคู่มือ ปฏิบัติงานที่ กำหนดขั้นตอน ระยะเวลา ที่ ชัดเจน</p> <p>๔.ประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริต และการ ไม่รับของขวัญและของ กำนัล</p> <p>๕.จัดกิจกรรมสร้างควม ตระหนักรู้และ ปลุก จิตสำนึกในการต่อต้านการ ทุจริต</p>



วารสารประชาสัมพันธ์
โรงเรียนพงษ์ภิญโญ ๒
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต ๑

ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต

ฉบับที่ 4 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2566

วันที่ 22 มิถุนายน 2566 โรงเรียนพงษ์ภิญโญ ๒ ร่วมกับ โรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม นำโดย นาย
วรพจน์ หล่องบุศรี พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ได้ประกาศ
เจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ประจำปี
การศึกษา 2566 เพื่อร่วมกันต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ



NO GIFT POLICY

facebook



<http://ppy2.zone1.go.th/>

โรงเรียนพงษ์ภิญโญ ๒ สพป.ขอนแก่น เขต 1 หมู่ที่ 1
บ้านสร้างแก้ว ตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง
จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40270

